



ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๖๐๓

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอิษฏางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๘ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเด็นการตรวจราชการฯ จำนวน ๔ หน้า
๒. แบบรายงานการตรวจราชการฯ จำนวน ๑ หน้า

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๒ กลุ่มประเด็นที่สำคัญ คือ การตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ จำนวน ๖ เรื่อง และเรื่องสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ เรื่อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการทราบผ่านระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) ของสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ตามแบบรายงานฯ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา เตรีตน์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐/มท ๕๐๔๕๙

“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
๑. ๑.๑	<p>การตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ</p> <p>๑.๑ การประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของการป้องกันและแก้ไขปัญหาดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ สถิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่จำนวนเท่าใด การดำเนินการของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่อย่างไร - จังหวัดได้มีการวิเคราะห์สถิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมีสาเหตุเกิดมาจากเรื่องใดโดยการถอดบทเรียนและมีแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปเพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อหามาตรการป้องกันและลดการเกิดปัญหาอุบัติเหตุอย่างไรบ้าง ปัญหา/อุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่มีอะไรบ้าง - จังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างไรบ้าง/ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ทุกจังหวัด
๑.๒	<p>การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย</p> <p>๑. ปัญหาภัยหนาว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เช่น ข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่เกิดปัญหาภัยหนาวว่ามีจำนวนกี่แห่ง คิดเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวนเท่าไร รวมทั้งความเสียหายมีด้านใดบ้าง และจังหวัดได้ดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและทันการณ์หรือไม่อย่างไรบ้าง - จังหวัดได้บูรณาการการทำงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนเครื่องกันหนาวในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างไรบ้าง - ให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน และจังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอะไรบ้าง <p>๒. ปัญหาหมอกควัน/ไฟป่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้จังหวัดเตรียมการวางแผนในการรับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ - ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมระดมกำลังทรัพยากรจากหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดปัญหาหมอกควัน - ให้จังหวัดมีมาตรการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังการจุด ไฟป่า เพื่อหาของป่าและการรณรงค์ไม่ให้เผาตอซังข้าว - ให้ประชาสัมพันธ์การเตรียมการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ รวมทั้งการฝึกซ้อมแผนในเรื่องดังกล่าว 	<ul style="list-style-type: none"> - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ทุกจังหวัด - กระทรวง ทส.

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
๑.๓	<p>โครงการรับจํานำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖</p> <p>- ให้จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีความคืบหน้าในการรับจํานำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ รวมทั้งกรณีการร้องเรียน มีจำนวนกี่เรื่อง ผลการตรวจสอบเป็นเช่นใด และได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร</p> <p>- จังหวัดได้มีแนวทางในการกำกับดูแลคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการออกหนังสือรับรองเกษตรกร การเก็บรักษาข้าวเปลือกของโรงสี และการเก็บรักษาข้าวในคลังกลาง รวมทั้งการติดตามเพื่อตรวจสอบการทุจริตและป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการรับจํานำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อย่างไร</p> <p>- จังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ ธกส. อปท. รวมทั้งภาคประชาชนเพื่อร่วมวางมาตรการและเฝ้าระวังรวมทั้งการตรวจสอบการดำเนินการทุกขั้นตอนให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ป้องกันการสวมสิทธิ์ของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม</p> <p>- จังหวัดได้มีแนวทางประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ อย่างเป็นทางการ โปร่งใส และบริการอย่างรวดเร็วให้กับเกษตรกร ณ จุดรับจํานำเพื่อให้ผลประโยชน์ตกแก่กลุ่มเกษตรกรอย่างทั่วถึงอย่างไร</p> <p>- จังหวัดได้วิเคราะห์ในขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติหรือขั้นตอนใดบ้างที่เป็นจุดอ่อนและมีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการดำเนินโครงการบ้าง และมีข้อเสนอแนะแนวทางอย่างไรในการแก้ไขระเบียบหรือแนวทางอื่นใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการดำเนินการโครงการ(ขอให้สรุปเป็นรายข้อ)</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานส่วนกลางนำไปแก้ไขเพื่อเป็นมาตรการในปีต่อไป</p>	<p>- กรมการปกครอง</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- สปน. พณ. กษ. ธกส. และ อคส.</p>
๑.๔	<p>การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>- ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในไตรมาสที่ ๑ ว่าเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หรือไม่อย่างไร</p> <p>- ถ้าการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมติ ครม. ดังกล่าว จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้มีแนวทางมาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. ดังกล่าว อย่างไร</p> <p>- จังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างไรบ้าง/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกกลุ่มจังหวัด</p>
๑.๕	<p>โครงการ OTOP สร้างสรรค์ สูดยอดผลิตภัณฑ์แห่งอาเซียน</p> <p>๑. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างไรก็ตามในประเด็น ดังนี้</p> <p>๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจการในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
	<p>๑.๒ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานสากล และตรงตามความต้องการของลูกค้า</p> <p>๑.๓ ด้านกำลั้งการผลิตเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า</p> <p>๑.๔ ภาษาบอกรายละเอียดสินค้า (ฉลาก /ความเป็นมาของสินค้า(Story)) อย่างน้อยต้อง ๒ ภาษา (ไทย - อังกฤษ)</p> <p>๑.๕ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางสื่อต่างๆ</p> <p>๒. ฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้นมีเพียงพอ เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว</p> <p>๒.๑ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า และการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>๒.๒ ฐานข้อมูลทางสื่ออื่นๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้ง สื่อมวลชนทุกแขนง</p> <p>๓. การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p> <p>๓.๑ การบูรณาการในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพ/รูปแบบ การบรรจุหีบห่อให้ได้มาตรฐานในการผลิต</p> <p>๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนายกระดับสินค้า</p> <p>๓.๓ การเพิ่มช่องทางการตลาด</p> <p>๓.๔ การวางกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p>	
๑.๖	<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม</p> <p>๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>- จังหวัดมีมาตรการอย่างไรที่จะรักษาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดให้มีความยั่งยืน และค้นหาผู้เสพยาเข้ารับการบำบัดโดยใช้ระยะเวลาในการอบรม ๑ ปี และมีระบบการติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐ</p> <p>- ให้จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ ลูกหลานกลับบ้าน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาเสพติดในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ปัญหาเสพติดรุนแรง</p> <p>- ให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมาที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน และจังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอะไรบ้าง</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- สธ. พม. และ ศธ.</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
	<p>๒. การจัดระเบียบสังคม</p> <ul style="list-style-type: none">- จังหวัดได้มีแผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบสังคมของสถานบริการ ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านขายสุราให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดในการเปิด - ปิด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและมีผลการดำเนินงานอย่างไร- จังหวัดได้มีแผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบหอพักความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีการมั่วสุมเป็นแหล่งอบายมุข รวมทั้งการเปิด - ปิดและการแยกหอพักชายและหอพักหญิงอย่างชัดเจน	
<p>๒.๑</p>	<p>เรื่องสำคัญตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล</p> <p>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <ul style="list-style-type: none">- จังหวัดมีมาตรการที่จะพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเชื่อมโยงกับโครงการ SML โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP และการขับเคลื่อนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร- จังหวัดมีมาตรการอย่างไรที่จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี- จังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างไรบ้าง/ข้อเสนอแนะ	<p>- ทุกจังหวัด</p>
<p>๒.๒</p>	<p>การติดตามงบบุคลากรเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none">- จังหวัดมีมาตรการในการกำกับดูแลการติดตามงบบุคลากรเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร- ปัญหา/อุปสรรค สิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุน	<p>- ทุกจังหวัด</p>